



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สืบเนื่องมาจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อบททรัพย์สิน (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 2) ที่แสดงอยู่ในรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี 2558, 2559, 2560 และต่อเนื่องถึงงวดปีสิ้นสุดวันเดียวกันของปี 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยังไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานและชี้แจงสาเหตุของมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง และผลต่างที่ไม่ถูกต้องตรงกันในแต่ละงวดปีงบประมาณที่ตรวจสอบได้สำเร็จ นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยังบันทึกรายการทรัพย์สินตามหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และประเภทสังหาริมทรัพย์ ในระบบ E-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) ไม่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน